

ภาพถ่ายกิจกรรม เคารพธงชาติทุกวันจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายอลงกรณ์ ดีน้อย ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มี การส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติ ตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ





ภาพถ่ายกิจกรรมประชุมพนักงาน เมื่อวันที่ ๒๒ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

เมื่อวันที่ ๒๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ดำเนิน อบรม/ประชุมพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน เข้าร่วมอบรม/ประชุม โดยมีนายอลงกรณ์ ดีน้อย ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ





การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส องค์กรบริหารส่วนตำบลสันกลางใสสะอาด ๒๕๖๘"

องค์กรบริหารส่วนตำบลสันกลาง มีการจัดกิจกรรมประชุมพนักงาน และพนักงานจ้าง ในสังกัด องค์กรบริหารส่วนตำบลสันกลาง ซึ่งนายอลงกรณ์ ดิโน้ย ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ กำหนดให้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน ปัญหา อุปสรรคในการทำงานของสัปดาห์ที่ผ่านมา และในการประชุมทุกครั้งหัวข้อหลักที่นายกองฯ ต้องกล่าวคือ การปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ในทุก โอกาสและทุกเทศกาล เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ อันอาจมีผลต่อการใช้ ดุลยพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ เป็นธรรม หรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่างๆ และในวันนี้ (วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) นายอลงกรณ์ ดิโน้ย ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สันกลาง ได้มอบหมายให้ นายวิรุจน์ สุวรรณทา ตำแหน่ง ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลสันกลาง เป็นผู้บรรยายให้ ความรู้แก่พนักงาน และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์กรบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้รับทราบแนวทาง **Do & Don't** ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์กรบริหารส่วนตำบลสันกลาง มีคุณธรรมสุจริต อันเป็นหนึ่งในค่านิยม อันพึงประสงค์ ๔ ประการ ขององค์กรคุณธรรม ได้แก่ ๑.พอเพียง คือ มีความพอประมาณ พอดี พออยู่ พอกิน มีความสงบ ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สังคม สิ่งแวดล้อม มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ๒.สุจริต คือ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในความถูกต้อง ความเป็นธรรม ไม่สนับสนุน และต่อต้านการทุจริต ใช้ดุลยพินิจที่ ถูกต้อง ขับเคลื่อนสังคมสู่ความดีงาม ๓.มีวินัย คือ มีระเบียบและจริยธรรม เป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตามกติกาของ องค์กรและสังคม ปฏิบัติตามกฎหมาย กติกา จรรยาบรรณวิชาชีพ เคระพกฎหมาย ๔.จิตอาสา คือ ให้และเสียสละ ประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม ทำความดีไม่หวังผลตอบแทน กตัญญู รู้คุณ ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม



